

TOUR NHA TRANG - THÁC YANG BAY - VINPEARL 3N3Đ

(Thời gian 03 ngày 03 đêm)

Khởi hành:

Vốn nổi tiếng là thành phố biển du lịch của Việt Nam, Nha Trang có rất nhiều những danh lam thắng cảnh hút hồn các du khách bởi vẻ đẹp tuyệt vời. Với những địa điểm tham quan, những bãi biển và những khu vui chơi giải trí hiện đại nhất, nơi đây luôn mang lại cho du khách những phút giây thật thoải mái sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy một lần nữa, hãy cùng du lịch Nam Thiên đến với thiên đường biển xanh Nha Trang qua chuyến du lịch Nha Trang – Vinpearl 3N3Đ để cùng tận hưởng những phút giây tuyệt vời nhất bên gia đình, bạn bè và người thân của mình nhé!

Buổi tối:

21h00: Xe và HDV công ty du lịch Nam Thiên đón khách tại điểm hẹn. Khởi hành đến Nha Trang. Trên xe HDV sẽ cùng giao lưu và tham gia một số trò chơi: “Giọng hát việt, Siêu thị trái cây, Ông bà Bầy,....”

NGÀY 01: NHA TRANG – KDL THÁC YANG BAY – KDL BÃI DÀI – KDL TRĂM TRƯNG – CHÙA LONG SƠN (Ăn, Sáng, Trưa, Chiều)

Buổi sáng:

06h30: Quý khách dùng chân, dùng điểm tâm sáng tại *nhà hàng Yến Sào*. Sau đó khởi hành đến **KDL thác Yangbay**.

08h30: Quý khách có mặt tại **Công viên Du lịch Yang Bay**, tham quan “Mộc Thần” - cây Da cổ thụ khoảng 500 tuổi cao trên 25m, gốc khổng lồ hơn 20 người ôm – một trong những cây cổ thụ lớn nhất rừng Yang Bay.

Sau khi qua cổng soát vé, quý khách di chuyển bằng xe điện hoặc xe lửa tham quan vườn hồng 999.999 đóa, đồi hoa tiên với muôn thú, vườn lan rừng, khu bảo tồn gấu hoang dã, đà điểu, cù lằn, công, thỏ, hươu nai, các loài chim ... tham gia trò chơi dân gian như : đua heo, chọi gà

Quý khách tiếp tục di chuyển bằng xe đến khu vực thác Yang Bay tham quan Thác Yang Bay và Yang Khang: Khách tự do ngắm cảnh, tắm thác, matxa nước, chụp hình lưu niệm với các cảnh quan nghệ

thuật (Cửu hồ Sơn, Gia đình mèo...). Mời quý khách tập trung chụp hình tập thể miễn phí với đoàn (đối với đoàn trên 10 khách trở lên)

Tham quan và tìm hiểu sân khấu trưng bày các nhạc cụ dân tộc. Thường thức Chương trình biểu diễn văn nghệ độc đáo đầy ấn tượng và giao lưu với các nghệ nhân Raglay qua: Đàn đá Khánh sơn huyền thoại, Đàn Chapi trữ tình, Đàn T' rung truyền thống, sáo tổ tình Tacung, Kèn Taleploi huyền diệu cùng các điệu múa mộc mạc nhưng “đầy lửa” của người Raglay.

11h30: Quý khách dùng cơm trưa tại **nhà hàng Đại Ngàn**.

12h30: Trở về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi.

Buổi chiều:

13h30: Đoàn bắt đầu chương trình tham quan **KDL Bãi Dài**. Tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất, với tầm nhìn hướng biển và lưng tựa núi, Bãi Dài hưởng trọn làn gió mát từ biển thổi vào. Đoàn nghỉ ngơi và tắm biển tại Bãi Dài- một trong những bãi biển đẹp nhất Nha Trang.

Nếu có nhu cầu xe đưa đoàn tham quan **KDL Tắm Khoáng Bùn Trăm Trứng** với tổng diện tích hơn 20 hecta, bao gồm Khu Tắm Khoáng Bùn, Khu nghỉ mát và Khu vui chơi giải trí nằm trong chương trình tour du lịch Nha Trang.

Khu Du Lịch Tắm Khoáng Bùn Trăm Trứng (thuộc khu **du lịch Nha Trang**) không chỉ đem lại cho du khách sự hài lòng và tiện lợi từ hệ thống dịch vụ đa dạng, lối kiến trúc hiện đại, môi trường thiên nhiên trong lành, xanh mát, mà còn tái hiện những nét độc đáo, tinh tế, đặc trưng và đầy ý nghĩa của vẻ đẹp Văn hóa Chămpa.

Khu Du Lịch “Egg Mud Bath” mong muốn đem đến cho du khách những trải nghiệm mới của loại hình du lịch tương chừng như khá quen thuộc này - chia sẻ với du khách món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng (**Chi phí tự túc**)

16h30: Đoàn khởi hành về Khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó khởi hành tham quan **Chùa Long Sơn**- một trong những diễm tham quan nổi tiếng tại trung tâm **Phố Biển Nha Trang**.

18h00: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng.

Buổi tối: Quý khách tự do khám phá thành phố biển. Nghỉ đêm tại Nha Trang.

NGÀY 02: KDL CON SẺ TRE – KDL VINPEARL LAND - CHƯƠNG TRÌNH

NHẠC NƯỚC

(Ăn, Sáng, Trưa)

Buổi sáng:

07h30: Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng . Đoàn di chuyển xuống cảng để cùng hòa mình vào không khí mát mẻ với chương trình du ngoạn **Vịnh Nha Trang** - với nhiều đảo lớn nhỏ cùng nhiều hình thù khác nhau, một nét đẹp của phố biển nơi được thiên nhiên ban tặng.

08h30: Đoàn đến với **KDL Con Sẻ Tre**, Du khách khi đến với Con Sẻ Tre có thể tìm cho mình một cảm giác bình yên khi đắm chìm vào một khung cảnh làng quê cổ xưa đã in sâu vào tâm trí của nhiều người, hoặc một cảm giác thư thái mê người khi hòa mình vào cảnh sắc bờ biển nên thơ cùng những hoạt động đậm đà tính dân gian. Chất lượng dịch vụ ở **khu du lịch Con Sẻ Tre** sẽ làm hài lòng bất kỳ vị khách khó tính nào.

11h00: Quý khách dùng cơm trưa, nghỉ ngơi tại **Con Sẻ Tre**.

13h00: Đoàn chọn 01 trong 02 chương trình tham quan sau:

Chương trình 01: Đoàn di chuyển tham quan **Trung tâm Ngọc Trai Long Beach Pearl Nha Trang**, là một trong hai trung tâm Ngọc trai lớn nhất khu vực **Miền trung**. Đến đây, du khách sẽ được nghe giới thiệu về quá trình **nuôi cấy – khai thác – chế tác** ngọc trai, được tham quan khu trưng bày với hơn 3.000 mẫu ngọc trai thiết kế tinh tế, đẹp mắt, sang trọng.

Sau khi tham quan **Trung tâm Ngọc Trai**, Đoàn di chuyển Tham quan **Mô hình cơ sở nuôi Yến** nổi tiếng ở **Nha Trang**. Yến sào là một trong những sản vật của **Nha Trang** Khánh Hòa. Ngoài nguồn yến tự nhiên ở các đảo, hiện **Khánh Hòa** là địa phương đi tiên phong trong cả nước về việc nghiên cứu và áp dụng thành công mô hình nuôi yến trong nhà. Phát huy những thế mạnh sẵn có, một chương trình tour mới mang tên “**Tìm hiểu nét văn hóa tâm linh và sản vật của xứ sở rừng trầm – biển yến**” đã được đưa vào hoạt động . Đây là sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo nhằm giới thiệu đến du khách **du lịch Nha Trang** ngành nghề nuôi yến trong nhà cũng như cách khai thác, chế biến yến, góp phần khẳng định giá trị của yến sào **Nha Trang** Khánh Hòa.

Chương trình 02: Đoàn đến **đảo Hòn Tre - Vinpearl Land** - khu Du lịch tiêu chuẩn 5* mang tầm cỡ Quốc tế, nơi được biết đến như “Hòn Ngọc Viễn Đông” ... Quý khách tự do tham gia tất cả các trò chơi trong nhà, ngoài trời (**chi phí tự túc**).

Hệ thống làn trượt đầu tiên trên đảo tại Châu Á: Alpine Coaster

Trò chơi bật nhảy Bungee

Hay thử sức “bay” trên biển với các trò chơi cảm giác mạnh như : đu quay 3 chiều, đu quay văng dây , đu quay thú nhún, đu quay voi con, tàu hải tặc, tàu lượn cao tốc.

Khám phá hệ thống các trò chơi trong nhà như : đấu bò tót, xe đung, vườn cò tích, thiên đường trẻ em, siêu thị game, hát karaoke & và trải nghiệm cảm giác mới lạ trong rạp chiếu phim 4D hiện đại.

Thám hiểm thế giới đại dương với hàng trăm ngàn sinh vật biển qua Thủy Cung Vinpearl lớn nhất Đông Nam Á bằng hệ thống cầu thang cuốn trong một đường hầm dài 90m dưới đáy biển được thiết kế rất công phu tạo cảm giác hấp dẫn, kỳ bí.

Trải nghiệm đa cảm giác tại khu vực Công Viên Nước với các trò chơi cảm giác mạnh : đường trượt 6 làn, hồ đen vũ trụ , cảm tử quân, rơi tự do, sóng thần, phao bay & phao vượt tốc . Thỏa thích trong không gian của bé tại khu vực trò chơi dành cho gia đình : hồ bơi trẻ em, hồ tạo sóng, máng trượt thân người, máng trượt nhóm gia đình...

Dạo bộ dọc những dãy phố mua sắm rộng hơn 6000 m2 với những gian hàng thiết kế độc đáo

Tham quan Trúc Lâm Tịnh Viện để tìm về một không gian tâm linh, thành kính và hướng thiện của đức Phật.

Buổi tối: Đoàn dùng bữa tối tự túc, sau đó về lại khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 03: NHA TRANG – CHỢ ĐÀM – TP. HCM (Ăn, Sáng, Trưa)

06h00: Đoàn làm thủ tục trả phòng. Khởi hành đi dùng điểm tâm sáng. Sau đó, Đoàn tham quan và mua sắm tại **Chợ Đầm** – một trong những trung tâm thương mại lớn nhất tại **Nha Trang**.

07h30: Khởi hành về **TP. HCM**. Trên đường đoàn ghé tham quan và mua sắm đặc sản nho Ninh Thuận.

11h30: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng **Long Sơn**, sau đó tiếp tục lộ trình về với **TP. HCM**.

19h00: Đoàn có mặt tại **Tp.Hồ Chí Minh**. Kết thúc chương trình, chia tay và hẹn gặp lại!